



1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อาชญากรรม เป็นสิ่งทำลายขวัญและความสงบสุขของประชาชนผู้รักความสงบ สันติสุขทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ มักจะเสนอข่าว อาชญากรรมเป็นประจำ เมื่อเกิดคดีอาชญากรรมขึ้นแต่ละครั้ง ย่อมจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน ทั้ง ๆ ที่ทางราชการกรมตำรวจได้พยายามวางมาตรการ ป้องกันและปราบปรามขึ้นแก่ชวาค แต่อาชญากรรมก็หาได้ลดลงไม่ กลับตรงกันข้ามคือทวี ขึ้นทุกวันทั้งจำนวนครั้งและความรุนแรงตลอดจนเล่ห์เพทุบายของอาชญากร ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรจะพยายามหาสาเหตุแห่งการก่ออาชญากรรม แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ความรุนแรงและการ แก้ไขของทางราชการ ว่าใดผลดีเพียงใดหรือไม่ จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความคิดที่จะทำ การวิจัยเรื่องนี้ เพื่อเสนอต่อผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ และประชาชนผู้สนใจ

ในรอบสิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาบ้านเมืองขึ้นมาจนนับได้ว่าประเทศ ที่มีความเจริญมากประเทศหนึ่งในย่านเอเชีย เช่น ในเมืองใหญ่ ๆ มีการสร้างอาคาร บ้านเรือนสวยงามและทันสมัย ทั้งของเอกชนและของรัฐบาล มีการสร้างถนนหนทางติดต่อ กันไปทั่วทุกจังหวัด ทำให้การคมนาคมภายในประเทศสะดวกรวดเร็ว ในด้านอาชีพประชากร ได้หันมาประกอบอาชีพอุตสาหกรรมกันมากขึ้น จะเห็นว่ามี การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง ขนาดใหญ่และขนาดย่อมขึ้นมากมาย ทางด้านเกษตรกรรมก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และองค์การต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการและเงินทุนมากขึ้น เกี่ยวกับการศึกษาได้พัฒนาไป เป็นอันมากทั้งการศึกษามัธยมศึกษาและระดับสูง คือเปิดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก หลายแห่ง

แต่สิ่งหนึ่งที่โลกาณาปรวมกับการพัฒนาประเทศก็คือ อาชญากรรม ปัญหา -

อาชญากรรมไม่ใช่แค่จะมีแค่ในประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้น เป็นธรรมชาติอยู่เอง สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ความเป็นอยู่ที่หรูหราฟุ่มเฟือย ประชาชนแก่งแย่งกันทำมาหากิน ก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้น ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนั้นต่างพยายามหาทางแก้ไขอยู่ ถึงแม้ว่าบางครั้งผู้ประกอบการจะโดนวิโธษสถานหนักถึงขั้นประหารชีวิตก็ตาม แต่ยังมีผู้ประกอบการอยู่เสมอ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาก็ตาม อาชญากรรมก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาชญากรรมพอจะกล่าวได้มาจากปัญหาเศรษฐกิจ ครอบครัวยุติธรรม การศึกษา การคมนาคม เป็นต้น

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยเรากำลังประสบปัญหาในอย่างหนัก เพราะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ต้องใช้จ่ายเงินมาก ค่าครองชีพ (Cost of Living) สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ก็พยายามหาทางที่จะได้เงินมาซื้อสิ่งของที่ต้องการ เมื่อหาไม่ได้หันไปประกอบอาชีพทุจริต เช่น ลักขโมย ซิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้น หรือบางที่อาจถึงขั้นรุนแรง ก่อคดีอาชญากรรมขึ้นก็ได้ เช่น ฆาตกรตายเพื่อประสงค์ทรัพย์ เป็นต้น

ทางด้านคมนาคม มีถนนหนทางติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็ว ความเจริญก็จะเข้าไปสู่แหล่งต่าง ๆ ได้ ชาวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ จะเข้ามาไปด้วย สิ่งเหล่านี้มีบทบาทเช่นกัน เช่น ภาพยนตร์บางเรื่องจากโทรทัศน์ก็จะ เป็นตัวอย่างให้ประชาชนเลียนแบบมากกระทำตามได้ นอกจากนี้เมื่อการคมนาคมดี ประชาชนตามชนบทก็เข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ ๆ กันมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานเพราะประชาชนที่มาจากชนบทมักจะได้รับการศึกษาน้อย ขอมมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้

อาชญากรรมเป็นปัญหาร้ายแรงที่มีความสำคัญที่สุดของสังคมมนุษย์ เพราะอาชญากรรมที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งขมฆ่าลายชีวิต ทรัพย์สิน และความสงบสุขของประชาชน ตลอดจนความเจริญเติบโตของสังคม ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัญหานี้ น่าสนใจที่จะนำมาพิจารณาหาทางแก้ไข โดยจะทำการเก็บสถิตินำมาวิเคราะห์หาความแปรปรวนและแนวโน้ม

ของการเกิด แต่เนื่องจากอาชญากรรมนี้กล่าวรวมถึงคดีต่าง ๆ ทุกประเภทซึ่งกว้างมาก ผู้วิจัยจะพิจารณาเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์เท่านั้น ซึ่งใดแกคดีฆาตกรตาย ปล้นทรัพย์ ซึ่งทรัพย์ วางเพลิง เพราะเห็นว่าสนใจและจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ กรมตำรวจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จะแสดงให้เห็นว่าการป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายของกรมตำรวจได้ผลหรือไม่เพียงใด นอกจากนี้การศึกษาการวิเคราะห์สถิติคดีอุกฉกรรจ์ในประเทศไทย ยังจะช่วยในการวางแผนและนโยบายในการป้องกันและปราบปรามด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การทำกรวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เชิงสถิติของการเกิดคดีอุกฉกรรจ์ในประเทศไทย พ.ศ. 2512 ถึง 2516 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ

1. แสดงให้เห็นว่าวิชาสถิตินี้สามารถนำมาใช้กับปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ในเรื่องนี้ผู้วิจัยนำมาใช้ศึกษาแนวโน้มของคดีอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ว่าเป็นอย่างไร สูงขึ้นหรือต่ำลง
2. ศึกษาความแปรปรวนตามฤดูกาล (Seasonal Variation) ว่า การเกิดคดีอุกฉกรรจ์ในประเทศไทยนี้มีความเกี่ยวข้องกับฤดูกาลหรือไม่ อย่างไร
3. คาดหมายหรือพยากรณ์แนวโน้มของจำนวนคดีอุกฉกรรจ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า จะมีมากน้อยเพียงไร และจะมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือลดลง
4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกรมตำรวจในการที่จะวางแผนปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามให้เข้มแข็งและดีขึ้นกว่าเดิม

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

- 1.3.1 พิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นรายปีในช่วง 15 ปี ระหว่าง

